

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 24/7, UBND tỉnh làm việc với Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà để xem xét những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ cho doanh nghiệp. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở,

ngành, huyện Thái Thụy dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà đã báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh và kết quả giao nộp thuế của doanh nghiệp từ năm 2012 đến năm 2017, dự kiến số thuế nộp trong năm 2018 tại tỉnh là 1.000 tỷ đồng; việc đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh và một số khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp hiện nay

như: việc thuê đất xây dựng trụ sở văn phòng Công ty, nạo vét luồng hàng hải cảng Diêm Điền, dự án cửa hàng kinh doanh xăng, dầu tại các xã: Thụy Trinh, Thái Thủy (Thái Thụy), Đông Hòa (thành phố Thái Bình) và dự án nâng bãi ổn định để biển số 8, huyện Thái Thụy.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất và đóng góp vào ngân sách nhà nước của Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà. Về đất xây dựng trụ

sở văn phòng Công ty, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường sớm hoàn tất thủ tục hồ sơ đầu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, trong đó có Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà đầu thầu. Việc thực hiện nạo vét luồng lạch cảng Diêm Điền, giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, trình HĐND, UBND tỉnh xem xét phê duyệt để sớm thực hiện nhằm nâng cao năng lực hoạt động của cảng Diêm Điền phục vụ phát triển kinh tế

biển. Về các dự án của Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà, giao các sở, ngành chức năng, huyện Thái Thụy, thành phố Thái Bình phối hợp sớm giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục quy định, tạo điều kiện cho doanh nghiệp kịp thời đầu tư sản xuất, kinh doanh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà tập trung mọi nguồn lực đầu tư, phấn đấu nâng cao giá trị sản xuất, hoàn thành kế hoạch được giao, góp phần bảo đảm chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước năm 2018.

KNÁC DUẬN

HĐND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ...

(Tiếp theo trang 1)

tăng 7,6%, bằng 42,5% kế hoạch năm. Kiến Xương đã tổ chức triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch sản xuất, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp thông qua việc tích tụ ruộng đất, thu hút các doanh nghiệp đầu tư theo hướng hiện đại. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đến nay, toàn huyện có 28/35 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân các xã trong huyện đạt 17,83 tiêu chí/xã. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được duy trì; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, an sinh xã hội được bảo đảm.

6 tháng cuối năm, Kiến Xương phấn đấu hoàn thành mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm với tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 9,9% trở lên; có thêm từ 2 - 3 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, 100% xã thực hiện tốt các chính sách xã hội, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 100%...

Tại kỳ họp, HĐND huyện Kiến Xương đã thảo luận các báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2017; tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo tổng kết quá giải quyết khiếu nại của cử tri và kết quả thực hiện chất vấn tại kỳ họp thứ năm. Ngoài ra, kỳ họp cũng dành nhiều thời gian xem xét, thảo luận các tờ trình của UBND huyện, báo cáo của các ngành và của HĐND huyện.

* Sáng ngày 24/7, HĐND huyện Hưng Hà tổ chức kỳ họp thứ sáu. Đồng chí Nguyễn Hồng Xuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn huyện đạt 6.935,7 tỷ đồng, đạt 45,62% kế hoạch năm, tăng 8,78% so với cùng kỳ năm 2017. Đến ngày 30/6, tỷ lệ người dân đầu nôi, sử dụng nước sạch toàn huyện đạt 78,2%. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển đồng bộ, bền vững, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao. Các chính sách cho người và gia đình có công với cách mạng, đối tượng xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ. An ninh chính trị trên địa bàn huyện tiếp tục ổn định...

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình của UBND huyện về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017; phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2018; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; báo cáo thẩm tra của các ban HĐND huyện...

* Sáng ngày 24/7, HĐND thành phố Thái Bình khai mạc kỳ họp thứ sáu để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; thảo luận, quyết nghị nhiệm vụ kinh tế - xã hội,

quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2018 và thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền HĐND thành phố. Đồng chí Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các đại biểu HĐND thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, dành nhiều thời gian, trí tuệ để thảo luận, chất vấn làm sáng tỏ các vấn đề bức xúc, kiến nghị của cử tri; đồng thời, phân tích, chỉ rõ những yếu kém, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để từ đó có các biện pháp, giải pháp hữu hiệu, khả thi trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm.

6 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội của thành phố đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 15.168 tỷ đồng, tăng 12,58% so với cùng kỳ, trong đó công nghiệp xây dựng tăng 13,89%, thương mại, dịch vụ tăng 10,55%, nông nghiệp, thủy sản tăng 1,3%.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 909,55 tỷ đồng, đạt 50,6% dự toán, bằng 109,6% so với cùng kỳ năm 2017. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được duy trì, công tác an sinh xã hội được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác quốc phòng và quân sự địa phương được củng cố và tăng cường.

* Sáng ngày 24/7, HĐND huyện Thái Thụy tổ chức khai mạc kỳ họp thứ sáu để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; ban giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018

GIÁM SÁT KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống khủng bố tại các địa bàn, mục tiêu trọng điểm. Chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tích cực triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ khởi công, thi công và hoạt động của các dự án, mục tiêu, công trình trọng điểm về kinh tế của tỉnh. Rà soát, phát hiện, xác định đúng nguyên nhân phát sinh vụ việc, từ đó tham mưu biện pháp giải quyết kịp thời, có hiệu quả tình hình an ninh nông thôn, không để xảy ra các điểm nóng, không để thế lực thù địch, phần tử xấu kích động, gây rối trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn giám sát đề nghị Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ các nội dung về xây dựng KVPT, chủ trọng công tác tuyên truyền về KVPT đến cán bộ, đảng viên, nhân dân. Tiếp tục tham mưu giải quyết các vấn đề nảy sinh từ cơ sở, không để tích tụ gây mâu thuẫn trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến việc xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong KVPT. Phối hợp tham mưu, đề xuất các phương án bảo đảm an ninh trật tự khi địa phương triển khai các dự

án, để án trọng điểm, nhất là địa bàn khu vực ven biển. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự, biên phòng trong nắm, dự báo và xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn. Chỉ đạo các đơn vị cơ sở tiếp tục làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác nắm tình hình, phát hiện và xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh.

* Thời gian qua, Sở Xây dựng đã tích cực tham mưu UBND tỉnh trình công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh, trong đó các nội dung liên quan đến quốc phòng, an ninh đều được ưu tiên hàng đầu, bảo đảm về nhu cầu sử dụng đất của đơn vị và yêu cầu địa lý, địa hình...

Việc quy hoạch xây dựng các công trình khác gắn với khu

vực công trình quốc phòng đã được đầu tư xây dựng bảo đảm khu vực bảo vệ và vành đai an toàn. Trong quá trình thẩm định các dự án dân sự quan trọng, đơn vị đều tổ chức lấy ý kiến của Bộ CHQS tỉnh về yêu cầu thiết kế xây dựng để bảo đảm yêu cầu trong quốc phòng, an ninh.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn giám sát đề nghị Đảng ủy Sở Xây dựng tiếp tục hoàn thiện, bổ sung một số nội dung liên quan chưa nêu trong báo cáo mà thành viên đoàn giám sát đã chỉ ra. Tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu, thẩm định các dự án xây dựng trên địa bàn tỉnh, nhất là các dự án liên quan đến quy hoạch đất quốc phòng, công trình phòng

thủ... Làm tốt công tác tham mưu UBND tỉnh rà soát, lập, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng vùng, xây dựng đô thị, nông thôn, xây dựng kết cấu hạ tầng bảo đảm thống nhất, đồng bộ với quy hoạch xây dựng thể thức quốc phòng, an ninh trong KVPT. Tăng cường phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các đơn vị quân đội trong xây dựng KVPT và xét duyệt các quy hoạch, cấp phép xây dựng các dự án, công trình liên quan đến công trình quốc phòng và khu quân sự.

Thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn giám sát ghi nhận các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của các đơn vị để đoàn giám sát tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

KHAI MẠC VÒNG CHUNG KẾT...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 24/7, vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc tranh cúp Viettel 2018 do Báo Nhi đồng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình tổ chức đã khai mạc tại nhà thi đấu thể dục thể thao đa năng tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc tranh cúp Viettel 2018 có sự tham gia của 16 đội bóng. Tại vòng chung kết, 16 đội bóng được chia thành 4 bảng đấu, thi đấu vòng tròn một lượt chọn các đội nhất và nhì 4 bảng vào vòng trong.

Về cơ cấu giải thưởng, ban tổ chức sẽ trao giải cho các đội nhất, nhì, ba cùng với cúp, cờ và Huy chương. Ngoài ra, ban tổ chức cũng sẽ trao giải phong cách, cầu thủ xuất sắc nhất, vua phá lưới, thủ môn xuất sắc nhất.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu hấp dẫn giữa hai đội Thái Bình Sea và Hà Nội. Kết quả, hai đội hòa nhau với tỷ số 0 - 0.

Lễ bế mạc giải bóng đá nhi đồng toàn quốc tranh cúp Viettel 2018 được tổ chức vào chiều ngày 1/8.

NHƯ HOÀNG

VŨ THƯ, QUỲNH PHỤ...

(Tiếp theo trang 1)

Đây là những nghị quyết quan trọng nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm Đại hội XII của Đảng đề ra, để cập những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng và trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Thông qua việc triển khai các nghị quyết giúp mỗi cấp ủy và cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các nghị quyết, từ đó chỉ đạo, xây dựng các chương trình hành động thực hiện các nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với địa phương, đơn vị.

* Sáng ngày 24/7, Huyện ủy Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) và các nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị tới toàn thể cán bộ chủ chốt Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Huyện ủy truyền đạt, phân tích những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), Nghị quyết số 23, Kết luận số 32 của Bộ Chính trị... và thông qua các dự thảo, chương trình hành động, kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 7. Quỳnh Phụ xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện yêu cầu việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết phải được tiến hành nghiêm túc, bảo đảm phù hợp với từng cấp, từng đối tượng. Kết hợp giữa học tập, quán triệt với thảo luận, thông qua chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện để các nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.

HỘI THI THIỂU NHI TUYÊN TRUYỀN...

(Tiếp theo trang 1)



Phân thi của đội Hưng Hà.

Với sự chuẩn bị công phu về trang phục, đạo cụ cùng năng khiếu kể chuyện, các đội đã mang đến hội thi những tiết mục ấn tượng, sinh động, hấp dẫn, tái hiện lịch sử đất nước Việt Nam anh hùng qua các cuộc kháng chiến, những tâm gương anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc và các Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã hiến dâng cho Tổ quốc những người con thân yêu nhất. Hội thi không chỉ tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi mà còn góp phần tích cực trong việc duy trì, phát triển văn hóa đọc và giáo dục lòng yêu nước, truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải xuất sắc cho đội Kiến Xương; giải nhất cho đội Vũ Thư; giải nhì cho các đội: Quỳnh Phụ, Hưng Hà, Đông Hưng, Tiền Hải, Thái Thụy và thành phố Thái Bình. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải phụ như: giải phong trào, giải thi sinh giới thiệu hấp dẫn, đội hình hay nhất và đội thi năng khiếu ấn tượng nhất.

Bàn giao 5.500 con gà giống cho các hộ chăn nuôi

Sáng ngày 24/7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức bàn giao 5.500 con gà giống thuộc dự án xây dựng mô hình chăn nuôi gà thịt lông màu có năng suất, chất lượng, an toàn trong chăn nuôi nông hộ cho các hộ dân xã Thụy Ninh (Thái Thụy) và xã Thượng Hiên (Kiến Xương). Đây là dự án do Trung tâm Khuyến nông quốc gia và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tài trợ.

10 hộ được lựa chọn tham gia dự án là những hộ có chuồng trại, kỹ thuật chăn nuôi và khả năng đối ứng nguồn thức ăn. Mỗi hộ được hỗ trợ miễn phí 550 con gà giống Lương Phượng hoặc gà ri vàng rơm, 30% thức ăn và chi phí vắc-xin.

Trước đó, cán bộ Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi gà cho các hộ được hưởng lợi từ dự án. Dự án xây dựng mô hình chăn nuôi gà thịt lông màu có năng suất, chất lượng, an toàn trong chăn nuôi nông hộ nhằm cung cấp tu liệu sản xuất cho nông dân, nhân rộng mô hình chăn nuôi gà thịt lông màu có năng suất, chất lượng và bảo đảm an toàn sinh học. Năm 2018 là năm thứ hai dự án triển khai tại Thái Bình, nâng tổng số hộ chăn nuôi được hưởng lợi lên 20 hộ.

HOÀNG LAN

THĂM, TẶNG QUÀ...

(Tiếp theo trang 1)

Kim Bằng (Hà Nam); Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh); Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang (Bắc Giang).

Đây là những đơn vị đang đảm nhận nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, điều trị cho các thương binh, bệnh binh nặng của nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó có 24 thương binh, bệnh binh nặng quê Thái Bình. Tại những nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các đồng chí thương binh, bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Tặng quà tới tận tay từng thương binh, bệnh binh, các đồng chí trong đoàn ân cần hỏi thăm sức khỏe và chúc các thương binh, bệnh binh nhiều sức khỏe, sống vui

về, lạc quan, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương để các thế hệ noi theo.

* Hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018), từ ngày 24 - 30/7, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Hà Nội tổ chức chuyến thực tế về một số địa phương trên địa bàn huyện Vũ Thư để thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách và vệ sinh tại nghĩa trang liệt sĩ. Đoàn đã tặng 5 suất quà cho các gia đình chính sách, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Đây là hoạt động thường niên của Đoàn Thanh niên Trường Đại học Hà Nội trong dịp hè nhằm duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa sinh viên nhà trường với các gia đình chính sách tại Thái Bình.

* Theo số liệu trong sách họ Tô Việt Nam thì toàn quốc

hiện có 149 mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó dòng họ Tô tại Thái Bình có 50 mẹ, đến nay có 6 mẹ Việt Nam anh hùng còn sống. Với tinh thần đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", những năm qua, dòng họ Tô tại Thái Bình đã làm tốt công tác "Đền ơn đáp nghĩa", đặc biệt là việc thăm và tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng đang còn sống. Năm 2018, dòng họ Tô tại Thái Bình đã tổ chức về gia đình các mẹ Việt Nam anh hùng thăm hỏi, tặng quà (mỗi mẹ một suất quà trị giá hơn 1 triệu đồng, trong đó có cả thuốc bổ). Ngoài ra, nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, các gia đình có gần 50 chi họ Tô còn tích cực hưởng ứng thực hiện quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" do xã, phường tổ chức; thấp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ, thăm hỏi các gia đình chính sách ở trong họ có chồng, con hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

* Chiều ngày 24/7, Đoàn Thanh niên thành phố Thái Bình

đã tới thăm, tặng 10 suất quà cho các thương binh, bệnh binh đang điều trị tại Khoa Người có công thuộc Trung tâm Chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội); đoàn viên thanh niên Trường THPT Lê Quý Đôn và thành viên câu

lạc bộ vòng tay thân ái tham gia giao lưu với các thương binh, bệnh binh.

Đây là dịp để các đoàn viên thanh niên thể hiện tinh thần "Uống nước nhớ nguồn", hiểu hơn những cống hiến, hy sinh của thế hệ cha ông cho độc lập, tự do của Tổ quốc.



Hội đồng họ Tô tại Thái Bình thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng.